



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒

ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ กลุ่มบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล จำนวน ๑ อัตรา ในระหว่างวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ - ๓ มกราคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้การรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ ได้เสร็จสิ้นแล้วและคณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ ดังนี้

- รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข ๑)
- กำหนดวัน เวลา และสถานที่การสรรหา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ กำหนดการสรรหาในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๗ และทำการสรรหาและเลือกสรรตามตาราง โดยมีคะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน

วัน เวลา	วิชาที่สอบ	คะแนนเต็ม	หมายเหตุ
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป	ภาค ก ประเมินความรู้และความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง	๕๐ คะแนน	ประเมินจากเล่มผลงาน
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป	ภาค ข ประเมินประวัติและผลงาน	๕๐ คะแนน	ประเมินจากเล่มผลงาน
เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป	ภาค ค ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)	๕๐ คะแนน	

๓. ระเบียบปฏิบัติของผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร

๓.๑ ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรต้องถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเข้าสอบ พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕

๓.๒ ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัครและบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไปในวันสรรหาและเลือกสรร หากขาดบัตรใดบัตรหนึ่งจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร

๓.๓ ห้ามนำตำรา เอกสาร กระดาษ และสิ่งพิมพ์อื่นใด รวมทั้งเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ และกระเป๋าหรือเอกสารอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและเลือกสรร เข้าไปในสถานที่สรรหาและเลือกสรร และห้องสอบ

๓.๔ วัสดุ อุปกรณ์ ที่อนุญาตให้นำเข้าสถานที่สรรหาและเลือกสรรและห้องสอบ ได้แก่ ปากกาหมึกแห้งสีน้ำเงิน

๓.๕ ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ต้องปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ผู้เข้าสอบทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าสถานที่สรรหาและเลือกสรร และห้องสอบ

๔. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรร ภายในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ และทางเว็บไซต์ <https://www.smart.nongkhai2.go.th>

ทั้งนี้ ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ การจัดลำดับที่ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร โดยเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนรวม ทุกภาคจากมากไปหาน้อย กรณีได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรที่ได้คะแนนภาค ข มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนภาค ข เท่ากันอีก ให้ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรที่ได้คะแนนภาค ค มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนภาค ค เท่ากันอีก ให้ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรที่ได้คะแนนภาค ก มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า และหากยังได้คะแนนภาค ก เท่ากันอีก ให้ผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายประเจน ปาประสิทธิ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

(แนบท้ายประกาศสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗)

ที่	หมายเลข ประจำตัว ผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๑๖๖๐๐๑	นางสาวกัญฐภรณ์ อาชีวะ	เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และวิชาชีพ (สอบสัมภาษณ์) เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพระสุริยวงค์ สพป.หนองคาย เขต ๒
๒	๑๖๖๐๐๒	นายธีระพงษ์ สังข์หลอด	
๓	๑๖๖๐๐๓	นางสาวทัศนียา ประจิมทิศ	
๔	๑๖๖๐๐๔	นางสาวรวีวรรณ พจนารถบัณฑิตย์	
๕	๑๖๖๐๐๕	นางสาวพรพิมล อินแก้วเครือ	
๖	๑๖๖๐๐๖	นางสาวมัทธิดา พงษ์สุวรรณ	
๗	๑๖๖๐๐๗	นายชัชวาล รูปขันธุ์	